



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การอนุมัติให้อาจารย์ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว เป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารจัดงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักวิจัยสามารถเผยแพร่ และนำไปเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการขอรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยได้นั้น

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้นักวิจัยดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สัดส่วนการมีส่วนร่วม
1	กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ	100
2	การศึกษามุมมองการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติในบริบทอุดมศึกษาไทย	อาจารย์เกวลิน จันทะเดช	100
3	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนแบบบูรณาการสู่หุ้ปัญหาสำหรับผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1	อาจารย์ ดร.บัณฑิตกาญจ ตั้งภากรณ์	100
4	ประวัติศาสตร์การศึกษาไทยภายใต้การรวมศูนย์อำนาจของรัฐ (พ.ศ.2490-2562)	รองศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์	100
5	การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช	100
6	การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับความยากจนของชนบทโดยชนชั้นนำไทย ทศวรรษ 2500-2510	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิต ทวีกุล	100
7	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิมิพื้นผิวดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน กรณีศึกษาอำเภอมือง จังหวัดลำปาง	อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ	100
8	การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง	100
9	กลวิธีการเล่าเรื่องและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมล้านนา ของ สงวน โชติสุขรัตน์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ	50 50
10	ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	อาจารย์เพชรวลี กนิษฐเสน	100
11	คุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	นายอุเทน หินอ่อน	100

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ดำเนินการ
ศึกษาวิจัยตามข้อเสนอการวิจัย และขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุมัติดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง